



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8612 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวอิศรา	<b>โครงการก้าวคนละก้าวฯ</b> -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหาเครื่องมือแพทย์ในโครงการก้าวคนละก้าวฯ ที่มอบเงินให้รพ. 10 แห่งในสังกัดสธ. จำนวน 1,079 ล้านบาท ว่า ได้เร่งรัดให้รพ.ทั้ง 10 แห่งจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชน และได้รับรายงานจาก นพ.ธานินทร์ สีวารภรณ์สกุล อธิบดีประธานชมรมรพศ./รพท. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคำขอครุภัณฑ์โครงการก้าวคนละก้าวฯ ว่าสามารถจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลนในการบริการประชาชนได้มากถึง 412 รายการ โดยรพศ.ได้รับมอบเครื่องมือแพทย์แล้ว 48 รายการ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 10% ของเงินบริจาคทั้งหมด อยู่ระหว่างส่งของ 178 รายการ รอลงนามสัญญาซื้อขาย 86 รายการ ที่เหลืออีก 110 รายการ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ คาดว่าทั้งหมดจะดำเนินการเรียบร้อยภายในเดือนธ.ค. 2561
ไทยโพสต์ แนวนหน้า ผจก.รายวัน ไทยโพสต์	<b>กัญชา</b> -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า หากไม่สามารถปลดล็อกการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ทันจะเกิดปัญหาใหญ่แน่นอน โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการใช้น้ำมันสกัดจากกัญชาลดความเจ็บป่วยจากภาวะโรค หากไปหาใช้เองจะเสี่ยงอันตรายเพราะไม่สามารถทราบปริมาณสารสำคัญ และอาจเป็นพิษสารเคมีหรือยาฆ่าหญ้า จึงควรใช้มาตรา 44 ปลดล็อก -เสนอข่าว นายสมชาย แสวงการ พร้อมสมาชิก สนช.รวม 44 คน เข้าชื่อร่วมกันเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ ... พ.ศ. ... ต่อประธาน สนช.เพื่อให้พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป โดยระบุเหตุผลว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปัจจุบันปรากฏผลวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ หลายประเทศทั่วโลกจึงมีการผ่อนปรนกฎหมายให้ประชาชนใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์ หรือเพื่อการนันทนาการได้
มติชน เว็บไซต์สนุก	<b>รพ.บางละมุงชี้แจงกรณีไม่รักษาผู้ป่วย</b> -เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ อนันกุล ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน เปิดเผยกรณีญาติผู้ป่วยเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่า รพ.บางละมุงไม่ยอมรับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินเพราะต้องรอบัตรประชาชน ว่า ตรวจสอบกับรพ.บางละมุงพบว่าผู้ป่วยถูกทำร้ายร่างกาย นำส่งรพ. เวลา 21.30 น. แพทย์ได้ตรวจร่างกาย วัดสัญญาณชีพปกติ ค่าออกซิเจนในเลือด 100% ได้ดูแลรักษาเบื้องต้นเสร็จประมาณ 22.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ญาติตามมา จนท.จึงได้สอบถามถึงบัตรประชาชนเพื่อประกอบการรักษาและให้ทราบสิทธิของผู้ป่วย จากนั้นเวลา 22.15 น. ได้ส่งตัวผู้ป่วยไปทำซีทีสแกน ทราบผลเวลา 00.11 น. พบว่ามีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองและมีภาวะสมองบวม จึงประสานส่งต่อรพ.ชลบุรี ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามระยะเวลาของการรักษา แต่ระหว่างทำการรักษาอาจไม่ได้มีการสื่อสารอธิบายขั้นตอนกับญาติจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด -เสนอข่าว ผู้บริหาร รพ.บางละมุง ให้ข้อมูลว่า วันเกิดเหตุ อาสากู้ภัยสว่างบริบูรณ์นำคนเจ็บมาส่งที่ห้องฉุกเฉิน ได้เข้ากระบวนการคัดกรองอาการพบว่ามีอาการหนัก จึงให้แพทย์ตรวจทันที และต้องส่งสแกนสมอง ช่วงรอการเคลื่อนย้ายไปสแกนสมอง จนท.รพ.จึงสอบถามเรื่องบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้ป่วย รพ.ต้องขอโทษเพราะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดกัน หลักระหว่างสแกนสมองพบว่า มีเลือดไหลในสมอง กระตุกใบหน้าหัก รพ.ได้ประสานรพ.ชลบุรีเพื่อส่งรักษาต่อทันที
มติชน ไอเอ็นเอ็น	<b>รพ.พุทธชินราชชี้แจงพยาบาลทำรุนแรงกับผู้ป่วย</b> -เสนอข่าว นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก พร้อมด้วย นายคง ดั่งพรม ลูกชายคนไข้วัย

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์ มติชน</p>	<p>90 ปี ที่ปรากฏในคลิป แลกของขวัญร่วมกัน โดยญาติระบุว่า หลังจากได้พูดคุยสาเหตุที่พยาบาลทำรุนแรงกับพ่อ รู้สึกพอใจกับคำตอบ ประกอบกับการให้เหตุผลต่าง ๆ และมีการขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงไม่ติดใจเอาความ แต่อยากให้พยาบาลในคลิปออกมาขอโทษด้วยตัวเอง</p> <p>นพ.สุชาติ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากความเครียดสะสมในการทำงานของพยาบาล เมื่อพูดคุยกับทางญาติของผู้ป่วยแล้วก็เข้าใจ และขอบคุณที่ไม่ติดใจเอาความ พยาบาลคนดังกล่าวได้ถูกย้ายไปช่วยงานที่สจ.พิษณุโลก และตั้งคกก.สอบสวนทางวินัย ใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน ทางรพ.จะนำไปเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก</p> <p>ด้าน นพ.โตมร ทองศรี รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า นายบุญมาได้เข้ารับการรักษาด้วยโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งทางรพ.ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุด</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>รพ.นครพิงค์ชี้แจงคนไข้ตกเตียง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรัญญู จ้านงประสาทร รอง นพ.สจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า รพ.นครพิงค์ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ว่า จนท.ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งไปรักษาต่อรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ขณะกำลังเข็นเตียงผู้ป่วยลงทางลาดหน้าอาคาร เตียงรถเข็นได้กระดกขึ้นเพราะฝั่งศีรษะคนไข้มีน้ำหนักมากกว่า ทำให้ตัวคนไข้ไหลเลื่อนลงมา จนท.ได้เข้าไปประคองจึงไม่ได้ตกกระแทกพื้นรุนแรง หลังเกิดเหตุได้รับนำตัวคนไข้เข้าห้องฉุกเฉิน เพื่อสังเกตอาการจนแน่ใจว่าไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บรุนแรง จึงส่งตัวไปรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ จะลงโทษตามระเบียบต่อไป รวมทั้งหากตรวจสอบพบเป็นความบกพร่องของการบริการ ก็จะเยียวยาผู้เสียหายต่อไป</p> <p>-ด้าน ลูกสาวของนายแสวง ผู้ป่วยวัย 62 ปี กล่าวว่า อาการของพ่อยังทรงตัว อยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤต ยังไม่สามารถผ่าตัดสมองได้เพราะมีเลือดออกในสมองค่อนข้างมาก และมีปัจจัยอื่นที่อาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้ หากพ่ออาการไม่หนักก็ไม่ต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่หากอาการหนักก็จะพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ หลานสาวที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้โพสต์เรื่องดังกล่าวยืนยันว่า เห็นหัวของพ่อกระแทกพื้น ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่รพ.ชี้แจง จึงอยากให้รพ.เปิดหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อพิสูจน์ความจริง</p>
<p>IG เว็บไซต์TNN24 เว็บไซต์INNnews เว็บไซต์Workpointnews เว็บไซต์onbnews เว็บไซต์SpringNews</p>	<p><b>ขึ้นชมการทำงานของพยาบาล</b></p> <p>- เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ 'PORNMONGKOL TONGCHAI' ได้เผยแพร่คลิปของพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ที่เสียสละอุทิศตน เดินทางผ่านเส้นทางกันดารเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีผู้เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก พร้อมขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อรักษาคนไข้ให้หายโดยเร็วที่สุดมีผู้รับชมแล้ว 8,355 ครั้ง</p>
<p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>บุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีบริษัทบุหรี่ฟองสธ. ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนประกาศกำหนดรูปภาพข้อความคำเตือนขนาดพื้นที่ 85%บนซองบุหรี่ ว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดี เนื่องจากศาลเห็นว่า สธ.มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับสุขภาพประชาชน รวมทั้งการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การออกประกาศของสธ.จึงชอบด้วยกฎหมาย และสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี</p>
<p>ผจก.รายวัน</p>	<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอบทความว่า หลายประเทศมีนโยบายหลากหลายในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่นี้ยังเป็นเรื่องที่ยังใหม่ในสังคม ในการประชุมรัฐภาคีประเทศสมาชิก (Conference of the Parties: COP) ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (Framework Conventional on Tobacco Control: FCTC) ครั้งที่ 7 เมื่อปี 2559 จึงได้ข้อสรุปเพียงว่า ให้แต่ละประเทศควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าตามแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งในเดือนต.ค.ปีนี้ ประเทศสมาชิก FCTC จะเข้าร่วมการประชุม COP ครั้งที่ 8 เพื่อรายงานความคืบหน้าในการควบคุมยาสูบตามกรอบอนุสัญญา หัวข้อสำคัญคือการหาแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทางเลือกใหม่ให้มีความสมดุล ไม่ปิดกั้นโอกาสในการใช้นวัตกรรมช่วยผู้สูบบุหรี่ ขณะเดียวกันก็ไม่เปิดโอกาสให้เยาวชนเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ได้ สำหรับประเทศไทย คงต้องฝากความหวังกับผู้แทนรัฐบาลที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ในการผลักดันนโยบายและแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบบุหรี่รูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ให้มีความเหมาะสม
คมชัดลึก	<p><b>พาราควอต</b></p> <p>-เสนอบทความ นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตร กำลังจะดำเนินมาตรการเพื่อกดดันการทำตลาดของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยแสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอควบคุมการโฆษณาเพื่อลดแรงจูงใจของเกษตรกร ถือเป็นความพยายามล่าสุดของหน่วยงานที่บังคับใช้ตามกฎหมาย ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารพาราควอต โกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส โดยเฉพาะในฝั่งของสธ.ที่ยืนยันมาตลอดว่า เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม และมีมติให้แบนสาร 3 ชนิด ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2560 ซึ่งนอกจากก.เกษตรฯ จะใช้มาตรการห้ามโฆษณาแล้ว ควรติดตามเรื่องสต็อกสินค้าและการกักตุน ทั้งในส่วนของร้านค้าและในแปลงเกษตรกร รวมถึงคาบเกี่ยวกับเหตุการณ์ผลิต 2561/2562 ขณะที่รัฐบาลหากปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อออกไปเรื่อยๆ จะมีข้อครหาได้ว่ากลัวจะกระทบคะแนนนิยมในช่วงต้นปีหน้า</p>
สำนักข่าวไทย	<p><b>เพิกถอนใบอนุญาตยาจุดกันยุง</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ผู้บริหารของผลิตภัณฑ์อาท พลัส ได้เข้าพบเพื่อยื่นหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของอาท ที่มีหลายผลิตภัณฑ์ และถูกเพิกถอนทะเบียนเพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้น ซึ่งอย.ได้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว จากนั้นจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ คำสั่งเพิกถอนดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่ 2 ก.ค. 2561 หลังตรวจสอบพบสารต้องห้าม 3 ชนิด ได้แก่ BIOALLETHRIN MEPEFLUTHRIN และ HEPTAFLUTHRIN</p>
สำนักข่าวไทย	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 ก.ย. 2561 พบผู้ป่วย 59,104 ราย เสียชีวิต 74 ราย ทั้งนี้ การซื้อขายกินเองอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน และไข้หนาวเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย อาจมีผื่นขึ้นได้ผิวหนังตามแขน ขา ข้อพับ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p><b>รางวัลผลงานคุณภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 จากสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 9 รางวัล และในปีนี้ ยังได้รับรางวัล PMQA รายนวมวดครบทุกหมวด ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ 2 ของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้</p>
สยามรัฐ คมชัดลึก เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ สวท.	<p><b>โรคไส้ติ่งอักเสบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่พบบ่อย สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย สัญญาณเตือนคือ มีอาการปวดท้องเฉียบพลันบริเวณรอบสะดือ ต่อมาย้ายไปปวดที่ท้องด้านล่างขวา มีอาการปวดมากขึ้นขณะที่ไอ เดิน หรือขยับตัว คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาจมีไข้ ท้องเสีย ท้องผูก หรือท้องอืดร่วมด้วย ตลอดจนปัสสาวะบ่อยขึ้น หากมีอาการเหล่านี้ควรสงสัยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบและรีบพบแพทย์ เพราะหากปล่อยไว้ ไส้ติ่งที่อักเสบจะแตกได้ภายใน 48-72 ชม. ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน</p>
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ สปริงนิวส์	<p><b>ผลสำรวจสุขภาพจิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยผลสำรวจสุขภาพใจของประชาชนวัยทำงานในกทม. ทุกสาขาอาชีพ พบว่า มีความสุขอยู่ในระดับดี ร้อยละ 67.89 และมีความสุขอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติ ร้อยละ 32.11 ส่วนด้านความเครียด พบว่า มีความเครียดระดับน้อย ร้อยละ 55 และมีความเครียดผิดปกติ ร้อยละ 45 โดยเครียดระดับปานกลาง ร้อยละ 29 เครียดระดับมาก ร้อยละ 8 และเครียดมากที่สุด ร้อยละ 8</p> <p>ด้านนพ.ทวีศักดิ์ ลีรัตนเรขา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กทม. เปิดเผยว่า เรื่องที่ทำให้ประชาชนในกทม. มีความเครียด 3 อันดับแรก คือเศรษฐกิจ ร้อยละ 30.82 สังคม ร้อยละ 20.29 และครอบครัว ร้อยละ 14.52 สาเหตุที่ทำให้เครียดอันดับ 1 คือ ปัญหาการเงิน รายได้ไม่พอ ร้อยละ 17.92 อันดับ 2 ความวิตกกังวล ร้อยละ 14.23 อันดับ 3 ปัญหาค่าครองชีพ ร้อยละ 12.97 อันดับ 4 ปัญหาครอบครัว ร้อยละ 9.08 และยังพบว่ามีความเครียดมาจากการเสพข่าวมากเกินไป และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ร้อยละ 13.21 ทั้งนี้ วิถีจัดการความเครียดคือ ทำใจให้สบาย/ปล่อยวาง ชมภาพยนตร์ ชมละคร เข้าวัดทำบุญ ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว และหาเพื่อนคุย ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการข้อมูลความรู้สุขภาพจิตที่ง่ายขึ้นของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อป้องกันปัญหา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สุขภาพจิต
ไทยโพสต์ แนวนหน้า	<p><b>หน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสำรองวัคซีน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ได้ตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMU) เน้นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านวัคซีน เพื่อประเมินสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจสำรองวัคซีนได้อย่างเพียงพอในทุกสถานการณ์ ลดความเสี่ยงการขาดแคลนวัคซีน คาดว่าในปี 2562 จะเริ่มนำระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีนเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ด้านวัคซีน โดยจะเริ่มใช้กับวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) เป็นโมเดลแรก</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p><b>เตือนภัยพายุจ่ามี</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งและประเทศเวียดนาม ทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561</p>
คมชัดลึก	<p><b>สร้างศูนย์การแพทย์ รพ.ราชวิถี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าของภาพทัศน์เทคโนโลยีในโครงการ "เทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี" ถวายเป็นพระกุศล และน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์โรคไตครบวงจร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยโรคไตที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>เปิดจัดซื้อจัดจ้างสตาร์ทอัพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดงานสตาร์ทอัพแฟร์ GOVERNMENT PROCUREMENT TRANSFORMATION ภายใต้งานคิด "ปลดล็อกข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ" ในวันที่ 28-29 ก.ย.นี้ ที่ฮอลล์ 5-6 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเปิดให้สตาร์ทอัพเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรื เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการเข้าถึงด้านข้อมูลของภาครัฐ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น 1 ใน 23 หน่วยงานภาครัฐที่จะเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพเข้ามาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้</p>
เดลินิวส์	<p><b>สารสกัดว่านตาลเดี่ยว</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.กรวิณทวิชัย บุญพิสุทธินันท์ อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้วิจัย ร่วมกันนำผลการวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดว่านตาลเดี่ยวเข้มข้น มีคุณสมบัติเด่น ช่วยลดเอนไซม์ไทโรซิเนสที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเม็ดเมลานินสีดำบนผิวหนัง ทำให้ผิวขาวขึ้นและยังสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วย โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่าด้านการแพทย์ ในการประกวด WORLD INNOVATOR AWARD FESTIVAL ที่ประเทศเกาหลีใต้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เกษตรวันนี้	<p><b>แนะนำใช้สมุนไพร</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยแนะนำใช้สมุนไพร ไม่ว่าจะเป็น หานานเฉาเหว่ย (ป่าช้าเหงาม) ต้นเป๊าะตำปึง สมุนไพรอังกาบหนู ฯลฯ ควรใช้เป็นครั้งคราว พอร่างกายสมดุลแล้วจะเลิกใช้ เพราะสมุนไพรเดี่ยวบางตัวก็มีพิษ หากสงสัยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>เตือนเลี้ยงแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เตือนสถานศึกษา สถานที่ราชการ จัดเลี้ยงเหล้าเบียร์ในงานวันเกษียณข้าราชการ ผิดกฎหมายโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท สำหรับกรณีจัดงานวันรพินาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายฯ ได้รับหนังสือจากก.ยุติธรรม ว่าได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาดำเนินการแล้ว จึงอยากให้ข้าราชการระมัดระวังเพราะพื้นที่เป็นสถานที่ราชการ ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ขณะเดียวกันควรระวังธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ช่องทางงานเกษียณเข้ามาทำการตลาด จัดบุธสนับสนุนกิจกรรมเป็นเหล้าเบียร์ เพราะความผิดจะอยู่กับผู้จัดและผู้ที่ยกดื่มในสถานที่ราชการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
www.thaipr.net	<p><b>วันหัวใจโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.12 เปิดเผยว่า สมาพันธ์หัวใจโลก (WORLD HEART FEDERATION) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก เพื่อสื่อสารสร้างกระแสให้ประชากรตื่นตัวต่อโรคหัวใจ โดยเน้นการป้องกัน การคัดกรอง และการดูแลรักษาไปสู่สาธารณชน โดยในปี 2561 สธ.และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดคำขวัญเพื่อการรณรงค์วันหัวใจโลก คือ "MY HEART, YOUR HEART : ใจเขา ใจเรา"</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคจากนกพิราบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.รักษ บัญเจริญ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า พื้นที่เทศบาลนครตรังยังไม่พบปัญหาจากนกพิราบ แต่ต้องดำเนินการบริเวณวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือประชาชนห้ามให้อาหารนกเด็ดขาด พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์ด้วย</p> <p>ด้าน นพ.สินชัย รองเดช รองนพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า โรคคริปโตคอกโคลิส เกิดจากการติดเชื้อราคริปโตคอกคัส นิโอฟอร์แมนส์ ที่อยู่ในมูลนก โดยเฉพาะนกพิราบ เมื่อหายใจเอาสปอร์ราหรือเชื้อราในมูลนกเข้าไปจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดและสมอง มีอาการไข้ ไอเป็นเลือด เจ็บหน้าอก มีปัญหาทางการมองเห็น มึนงง หากมีการติดเชื้อที่สมองจะมีอาการสับสน และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเอง โดยหลีกเลี่ยงนกพิราบและบริเวณที่นกอาศัยอยู่หรืออยู่ใกล้กรงนกที่ไม่ได้ทำความสะอาด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคมะเร็งคนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ</p>
แนวหน้า	<p><b>สสจ.อำนาจเจริญเตือนภัยเล่นน้ำคลายร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า กลุ่มเด็กนักเรียนนิยมเดินทางไปเล่นน้ำคลายร้อนตามอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หากผู้ปกครองไม่ระวัง ปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพัง อาจสิ้นพลัดตกสระน้ำหรือบ่อน้ำเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้น อย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง และเวลาเล่นน้ำอย่าอยู่ในน้ำนาน ๆ เพราะอาจเป็นตะคริว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตเป็นประจำทุกปี</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ร้านน้ำชาปลอดภัย จ.สตูล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2560 สสจ.สตูลได้สุ่มตรวจคุณภาพและมาตรฐานผงชา พบมีผู้ประกอบการใช้ผงชาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย เพียง 2 ร้าน ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีผู้ประกอบการ ใช้ผงชาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย เพิ่มขึ้นเป็น 6 ร้าน ประกอบด้วย ร้านชาเรือนผา ร้านเตี้ยวัดม้ายา BY นัชชา ร้าน 3 พี่น้อง ร้านกะแม่โรตี ร้านเนอร์มาลา และร้านชานิยม จึงได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์ร้านชาปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเองในการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาชกที่เป็นเครื่องดื่มชั้นชื่อของจังหวัดสตูล</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch